

**สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ ตุลาคม ๕ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย**

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ ของอธิบดี
วาระพิเศษ	กล่าวต้อนรับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยท่านใหม่	ร่วมแสดงความยินดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมอนามัย ๕ ข้อ (๒ เรื่อง ๓ ยก) ได้แก่ ๑) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ ๒) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรัฐบาล ๓) ยกย่องความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ๔) ยกย่องเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และ ๕) ยกย่ององค์กรสมรรถนะสูง พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม และมอบ กผ. สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมกรม อ. ในปี ๖๓ ให้ประธานทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	-	-
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	-	-
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ - กผ. นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์กรม อ. ฉบับปรับปรุง (ปี๖๓ –๖๕) โดยสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปีของทั้ง ๒๘ ตัวชี้วัด จาก ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนำเสนอโครงการสำคัญของกรมปี ๖๔ จำนวน ๓๖ โครงการ</p> <p>- นพ.บัญชา ค้าของ รอง อธ. กรม อ. นำเสนอความท้าทายและก้าวต่อไปของกรม โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานตาม ๓ Pillars of Health Promotion ของ WHO และแนวคิดบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นจัดการสุขภาพรายบุคคลด้วย Digital Health Literacy ผ่าน Health Book Online</p> <p>- ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า กฎหมายเกี่ยวกับ Personal Health Data ผ่านออกมาแล้ว ถือเป็นโอกาสที่ดี กรม อ. จะต้องเป็น Data Controller ที่สามารถควบคุมการส่งต่อข้อมูลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ภารกิจในภาวะวิกฤติของแต่ละหน่วยงานควรดึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะออกมาประเมินผลให้ได้ เช่น กลุ่มเปราะบาง ต้องรู้ถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว ต้องแปลงเป็น Popularity ที่ตอบโจทย์นโยบายรัฐ เพื่อจัดทำค่าของบประมาณกลาง</p>	รับทราบ และมอบหมายให้ นพ.บัญชา ค้าของ รอง อธ.กรม อ. ทบทวนการจัดทำ Health Book Online ของแต่ละช่วงวัย ให้เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งหารือเรื่องงบประมาณกับ สปสช. ภายใน ๑ สัปดาห์
	<p>๕.๒ - คอ.๑ นำเสนอการขับเคลื่อนงาน สส. และ อวล. ระดับเขต โดยขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรม อ. ผ่านกลไกของ PP ในแต่ละเขตสุขภาพ (PPA, QOF) และการยกระดับบริการ PP Premium Service ๗ ด้าน (Maternal Health, Child Health, School-Teen Health, Working Health, Elderly Health, Environment Health, Clean Food Good Taste)</p> <p>- ประธานเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับบริการของ คอ. ว่า ต้องมีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การลงทุนที่ถูกต้อง ส่วนประเด็นของ สสม. ควรจะตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับกอง ส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร ต้องกำหนดจุดยืนและหาเหตุผลที่ทำให้สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบรวมทั้งควรร่วมมือกับกรม คร. เพื่อยื่นเรื่องในการปิดจุดอ่อนของพื้นที่ กทม. ร่วมกัน</p>	รับทราบ และ มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ชมรม คอ. ทบทวนความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ คอ. ภายใน ๒ สัปดาห์ ๒. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. กรม อ. หารือกับ สสม. กพร. กจ. คอ.๔ และ คอ.๘ เพื่อสรุปโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค และนำเสนอในการประชุมกรม อ. ครั้งที่ ๒/๖๔ (วาระสืบเนื่อง)

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ ของอธิบดี
๕.๓	<p>- กป. นำเสนอการจัดตั้งศูนย์คัดกรองผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ด้าน อวล. พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในการจัดการ/แก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเว็บไซต์เป็นแหล่งรวบรวม/เผยแพร่ข้อมูล URL : sites.google.com/view/hia-surveillance และจัดทำรายงานการคัดกรองผลกระทบต่อสุขภาพ ในรูปแบบรายสัปดาห์ (Weekly Report)</p> <p>- ประธานเสนอแนะว่า ควรนำรูปแบบของศูนย์คัดกรองฯ ไปใช้กับสายส่งเสริมฯ ด้วย เนื่องจากกรม อ. ไม่ได้ Focus ที่ตัวโรคเหมือนกรม คร. แต่ต้อง Focus ด้านคนเป็นหลัก เช่น การให้น้ำนมเสริมธาตุเหล็กในเด็กเล็ก และการให้ยาเม็ดในเด็กโต จะเกิดผลดีอย่างไร</p>	<p>รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานรายงานข้อมูลในการประชุม กรม อ. ครั้งที่ ๒/๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. กป. รายงานการคัดกรองเรื่อง PM ๒.๕ (โดยเฉพาะช่วงเดือน ธ.ค. – ม.ค.)</p> <p>๒. หน่วยงานสายส่งเสริมฯ รายงานการคัดกรองผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน</p>
๕.๔	<p>- กผ. นำเสนอการบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมฯ และ อวล. เพื่อช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการเชิญกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมาประชุมชี้แจงนโยบายจากหลายๆ หน่วยงานของกรม อ. โดยจัดทำเป็นแผนการประชุม จำนวน ๗ เรื่อง ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค. ๖๓ – ก.ค. ๖๔</p> <p>- ประธานเสนอให้หารือร่วมกับกรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะ สปสช. / สสส. ซึ่งจัดประชุมเชิญกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกรม อ. มาชี้แจงเป็นประจำทุกปี ส่วนการประชุมกับท้องถิ่น ควรทบทวนและรวบรวมเรื่อง MOU หรือการประสานขอความร่วมมือต่างๆ มาแก้ไข ปรับปรุง และชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน</p>	<p>รับทราบ และมอบหมายให้ นพ.दनัย ชีวันดา รอง อธ. กรม อ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานเรื่องการจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกับ สปสช. และ สสส.</p> <p>๒. ทบทวนเรื่อง MOU / ความร่วมมือ ระหว่างกรม อ. กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
๕.๕	<p>สท. เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงาน คนไทยพันธุ์ สดุดีสมาเดีจยา สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยพันธุ์ไม่ผู้ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.๖๓ ในวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร อาคาร ๕ ชั้น ๑ กรม อ.</p>	<p>รับทราบ</p>